
บันทึกการประชุมคณะท างานการด าเนินการจัดการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

ครั้งที่ 4/2566 
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 

ณ ห้องประชุมส านักภาษาต่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) 
................................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายอภิชาติ         อ่อนสร้อย           หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวสรวงกนก  สระบัว  คณะท างาน 
3. นางอัญธิกา  รุ่งเรือง            คณะท างาน 
4. นางวรวิมล  รัตนมาลี  คณะท างาน 
5. นายจรงค์            กลับชนะ  คณะท างาน 
6.  นายนัฐพล บุญสอน  คณะท างาน   
7.  นางสาววิมลมาศ   มานุวงศ์  คณะท างานและเลขานุการ 
8. นายประวิทย์  ฮับยู่โส่            คณะท างานและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเจนจริา เพ็ชรรัตน ์           ตัวแทนคณะท างานหมวด 2 
    2. นายเสกสรร  คลองรัว้                     ตัวแทนคณะท างานหมวด 3 
    3. นายปิยะชาติ    ชื่นจิต   ตัวแทนคณะท างานหมวด 4 
    4. นางพรพิมล ศรีแก้ว            ตวัแทนคณะท างานหมวด 6 

ผู้ลาประชุม 

 -ไม่ม-ี 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ในฐานะประธานการประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อแจ้งและร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 นายอภิชาติ อ่อนสร้อย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันจันทร์ที่  26 มิถุนายน 2566  
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ที่ปรึกษาโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเข้าตรวจประเมินโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) เบื้องต้น 
พร้อมทั้งการรับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายอภิชาติได้สั่งการให้หัวหน้า



๒ 

 

คณะท างานทุกหมวดเตรียมความพร้อมส าหรับการการตรวจประเมินโครงการส านักงานสีเขียว (Green 
Office) เบื้องต้นในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ต้องการให้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส านักงานสีเขียว 2 สัปดาห์ก่อนการตรวจ
ประเมินโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) เบื้องต้นดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้นางสาว 
วิมลมาศ มานุวงศ์ และนางสาวเจนจิรา เพ็ชรรัตน์เป็นผู้คิดรูปแบบและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความตื่นตัวและความกระตือรือร้นแก่ข้าราชการส านักภาษาต่างประเทศ 

  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองบันทึกการประชุม 

 บันทึกการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖  
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนสู่ส านักงานสีเขียวของส านัก
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้  

1. การติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารที่ผ่านมา 
นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ติดตามเรื่องที่มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานน าต้นไม้ที่มีคุณสมบัติฟอก

อากาศและก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบต้นไม้ให้ชัดเจน นั้น นางอัญธิกา รุ่งเรือง หัวหน้าคณะท างานหมวด 5 
ชี้แจงว่าการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในส านักภาษาต่างประเทศโดยได้มอบหมายให้นายปกรณ์ นวลมณี 
คณะท างานหมวด 5 เป็นผู้รับผิดชอบ และได้ด าเนินการติดตั้งป้ายชื่อผู้รับผิดชอบต้นไม้แต่ละต้นรวมทั้ง
ได้ใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้ว 
 

2.   นโยบายสิ่งแวดล้อม 
นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ได้อธิบายสรุปนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ

ผู้บริหารระดับสูง ดังนี้  
2.1.ประธานวุฒิสภา เน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  
2.2 รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เน้นการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
2.3 รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 เน้นการใช้จริงแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ เช่น การเดินขึ้น-

ลงบันใด การปิดไฟ เป็นต้น 
2.4 เลขาธิการวุฒิสภา เน้นการท างานอย่างบูรณาการ 
2.5  ผู้อ านวยการส านักภาษาต่างประเทศ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม  



๓ 

 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมของส านักภาษาต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 1. ด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 2. ลดการใช้ทรัพยากร
และพลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า น้้าประปา น้้ามันเชื้อเพลิง กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ มีการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 3. มีการจัดการของเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ 4. ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส้านักงานและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. ปฏิบัติตามเกณฑ์การเป็นส้านักงานสีเขียวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6. สร้าง
ความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับบุคลากรทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ เข้าใจในการใช้
ทรัพยากรและการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  7. ประสานความร่วมมือ
เครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่านโยบายดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจของส านักภาษาต่างประเทศ 

3. ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม  
นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน กล่าวชื่นชมว่าตั้งแต่เริ่มโครงการส านักงาน 

สีเขียว คณะท างานทุกหมวดมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานและสามารถด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แม้การด าเนินงานต่าง ๆ ในบางส่วนอาจจะไม่มีผลด้านคะแนนและตัวชี้วัด แต่ก็
เป็นการสร้างระเบียบวินัยในตนเอง การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี และยังเป็นการเสริมสร้างความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ข้าราชการทุกคนอีกด้วย พร้อมสอบถามปัญหา อุปสรรคในการท างาน โดยเฉพาะ
ความเพียงพอและเหมาะสมของคณะท างาน  

หัวหน้าคณะท างานทุกหมวด เห็นว่า การจัดคณะท างานเหมาะสมแล้ว ทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบในหมวดของตนทั่วถึงกัน  

นายอภิชาติ สรุปว่า คณะท างานไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่มีผลกระทบกับการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียว และขอให้ร่วมมือกันด าเนินงานอย่างมุ่งมั่นต่อไป 

 
4. การติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม  

การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 
4.1 คณะท างานหมวด 1 

นางวรวิมล รัตนมาลี หัวหน้าคณะท้างานหมวด ๑ ชี้แจงว่า ขณะนี้คณะท้างานหมวด ๑ 
อยู่ในระหว่างทบทวนเอกสารต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น ความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงแจ้งมาตรการมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงที่ได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2566  

ในส่วนโครงการขยะมีค่า มีการด าเนินกิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดังนี้ 
 - กิจกรรม “แยกขวดพลาสติกเพ่ือมอบให้บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 มีการส่งมอบขวดพลาสติกและพลาสติกรูปแบบอื่นให้กับบริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม  
  - กิจกรรม “ประดิษฐ์ของเหลือใช้ง่าย ๆ (Upcycle) ได้ประโยชน์” เมื่อวันที่ 9-10 
พฤษภาคม 2566 บุคลการในส านักฯ ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่โดยประดิษฐ์จากวัสดุ



๔ 

 

เหลือใช้ อาทิ กระดาษลัง เพ่ือน ามาใช้ประกอบกิจกรรม Yes I do หนูพูดได้ ภายใต้กิจกรรม “แคมป์
ทะลุมิติ”ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับ สสส. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 
 

4.2 คณะท างานหมวด 2 
นายนัฐพล บุญสอน หัวหน้าคณะท างานหมวด 2 ได้รายงานว่าคณะท างานหมวด 2 

ได้ด าเนินงานตามความถี่และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจง
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสุ่มตอบค าถามข้าราชการจ านวน 4 คนโดยคณะกรรมการในวันประเมินฯ  
คณะท างานฯ มีแนวคิดในการจัดท าข้อมูลความรู้และสาระส าคัญของหมวดต่าง ๆ โดยท าสรุปย่อ 
ในรูปแบบ e-book และการรวบรวมค าถามต่าง ๆ ที่เคยสุ่มถามในกิจกรรม Morning Talk น ามาเป็น
แบบทดสอบในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ทั้งนี้ จะให้ข้าราชการท าข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ 
google form เพ่ือความสะดวกและแม่นย า ท้ังนี้ ในเดือนที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องร้องเรียนเสนอผ่าน
คณะท างานหมวด 2 

นางสาวเจนจิรา เพ็ชรรัตน์ คณะท างานหมวด 2 ได้รายงานว่าคณะท างานหมวด 2  
ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use plastic) 
ตามมาตรการซึ่งก าหนดโดยคณะท างานหมวด 4 ในการลดปริมาณขยะทั่วไปในส านักภาษาต่างประเทศ  

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ได้ก าชับให้ข้าราชการส านักภาษาต่างประเทศทุก
คนช่วยกันรักษาความสะอาด รวมทั้งยังได้ก าชับคณะท างานหมวด 2 ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ซักถามเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการท าท าสรุป
ย่อข้อมูลความรู้และสาระส าคัญของหมวดต่าง ๆ ในรูปแบบ e-book ซึ่งนายนัฐพล ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้
ก าลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความรู้จากหมวดต่าง ๆ และคาดว่าสรุปย่อข้อมูลความรู้ฯ จะมี
ประมาณ  20 หน้า และพร้อมส าหรับการเผยแพร่ก่อนวันเข้ าตรวจประเมินเบื้ องต้น โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต เพ่ือให้ข้าราชการส านักภาษาต่างประเทศได้เตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประเมินเบื้องต้นดังกล่าว  

 
4.3 คณะท างานหมวด 3 

นางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้าคณะท างานหมวด 3 ได้รายงานผลการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอื่น ๆ ประจ าเดือนเมษายน ดังนี้ การใช้ไฟฟ้าและน้ าไม่บรรลุตามเป้าหมาย การใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงบรรลุตามเป้าหกมาย และการใช้กระดาษไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่มีการเบิกในเดือน
ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีรายงานข้อมูลการใช้น้ าที่ไม่ตรงกันในคราวประชุมโครงการ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) ของส านักงานฯ โดยได้รับรายงานว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
ของเลขานุการคณะท างานฯ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและไม่มีนัยส าคัญต่อ
การด าเนินการเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายของส านักฯ นางสาวสรวงกนกยังกล่าวเพ่ิมเติมว่าหากส านักใด
ต้องการใช้แบบทดสอบหรือค าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อ
ใช้สุ่มถามข้าราชการภายในส านักฯ สามารถขอได้ที่นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล ผู้อ านวยการส านัก
รายงานการประชุมและชวเลข นางสาวสรวงกนกได้ขอความร่วมมือข้าราชการส านักภาษาต่างประเทศ
ทุกคนไม่ให้น าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้งาน โดยเฉพาะในวันตรวจประเมินโครงการส านักงานสีเขียว 
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(Green Office) เบื้องต้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 
2566 ซึ่งให้ถือเสมือนว่าวันดังกล่าวเป็นวันตรวจประเมินจริง ซึ่งนายอภิชาติ หัวหน้าคณะท างานฯ ได้
ก าชับให้คณะท างานหมวด 2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ทราบและถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน  

 
4.4 คณะท างานหมวด 4 

นายจรงค์ กลับชนะ หัวหน้าคณะท างานหมวด 4 ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ปริมาณขยะ
ประเภททั่วไปมีปริมาณลดลงอย่างมากจากปกติสามารถชั่งได้ 2 - 3 กิโลกรัมในแต่ละวันลดลงเหลือ
ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการรายงานปริมาณขยะในคราวประชุมครั้งก่อนซึ่ง
ปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 45 จึงได้ประชาสัมพันธ์
และน ามาตรการงดการใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single Use Plastic) มาใช้อย่างจริงจังโดยให้
ข้าราชการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก นายจรงค์ได้รายงานว่าหลังจากการประชาสัมพันธ์และการน า
มาตรการดังกล่าวมาใช้ท าให้ปริมาณขยะน ากลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นจนเกินค่าเป้าหมายโดยเดือนเมษายน
คิดเป็นร้อยละ 46.07 และคาดว่าในเดือนพฤษภาคมปริมาณขยะน ากลับมาใช้ใหม่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น
เช่นกัน เนื่องจากในเดือนนี้ ส านักภาษาต่างประเทศได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “Yes I do หนูพูดได้” ภายใต้
กิจกรรม “แคมป์ทะลุมิติ”ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับ สสส. โดยได้น ากระดาษลัง 
มาประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่งเวทีเพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้นายจรงค์ได้ชี้แจงว่าขณะนี้
เจ้าหน้าที่จากส านักบริหารงานกลางได้ด าเนินการติดตั้งถังดักไขมันของส านักฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
คณะท างานฯ จะตักน้ าและไขมันจากถังดักไขมันทุกวันศุกร์ และยังได้กล่าวเสริมว่า ข้าราชการส านัก
ภาษาต่างประเทศให้ความร่วมมือในการคัดแยกเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนล้างซึ่งท าให้ไม่มีคราบ
ไขมันเกาะติดอยู่ในถังดักไขมันและยังท าให้ไม่มีกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารด้วย 

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ได้เน้นย้ าว่า นโยบายพลาสติกเป็นศูนย์ 
ยังต้องด าเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นและก าชับให้ข้าราชการในส านักฯ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
4.5 คณะท างานหมวด 5  

นางอัญธิกา รุ่งเรือง หัวหน้าคณะท างานหมวด 5 ได้ชี้แจงว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่จาก
ส านักบริหารงานกลางได้ด าเนินการติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างเพ่ิมเติมในส านักฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยรวม
มีแสงสว่างเพ่ิมขึ้นและค่าความสว่างของแสงภายในส านักฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และยังชี้แจงว่า 
เนื่องจากการด าเนินการตรวจโตะะท างานตามมาตรการ 5 ส. เป็นประจ าทุกเดือนนั้น ท าให้ความสะอาด
ของสถานที่ท างานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาจจะมีมดและแมลงบ้างเนื่องจากมีการทิ้งขยะในถังขยะในวันศุกร์ 
ท าให้ไม่มีการเก็บกวาดโดยแม่บ้านในวันเสาร์ - อาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ได้ประสานกับคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป นางอัญธิกา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลังจากได้มีการบังคับใช้มาตรการและขอความ
ร่วมมือไม่ให้ใช้จานส่วนรวมและงดใช้ที่คว่ าจานบริเวณพ้ืนที่ซักล้างในห้องครัวของส านักฯ ท าให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและดูสะอาดมากขึ้น นอกจากนี้ นางอัญธิกา ได้รายงานเกี่ยวกับแผนการ
ด าเนินงานในกรณีฉุกเฉินว่า ได้ตรวจสอบถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณส านักฯ และรายงานต่อฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
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4.6 คณะท างานหมวด 6 
นางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้าคณะท างานหมวด 6 ชี้แจงว่าการด าเนินงานของ

คณะท างานหมวด 6 ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ จากกคราวประชุมโครงการส านักงานสีเขียว (Green 
Office) ของส านักงานฯ เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
น้อยร้อยละ 40 ยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตาม ส านักภาษาต่างประเทศ
นั้น สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เกิน
บรรลุเป้าหมายคือ ร้อยละ 43.25 ในส่วนการจัดจ้างที่ของส านักฯ อยู่ภายใต้การดูแลบของคณะท างาน
หมวด 6 นั้น มีเพียงการประเมินการท างานของแม่บ้านประจ าส านักฯ อย่างเดียวเท่านั้น ได้ด าเนินการ
ไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย 

นางอัญธิกา รุ่งเรือง หัวหน้าคณะท างานหมวด 5 ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์
และสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงวัสดุและอุปกรณ์ชนิดใด ค านวณเฉพาะกระดาษ
อย่างเดียวหรือไม่ ซึ่งนางพรพิมล ศรีแก้ว คณะท างานหมวด 6 ได้ชี้แจงว่าการค านวณปริมาณการจัดซื้อ
อุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้นต้องค านวณวัสดุและอุปกรณ์ทุกประเภท 
ไม่เพียงเฉพาะกระดาษต่าง ๆ แต่ยังรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย เช่น น้ ายาลบค าผิด แฟ้ม เป็นต้น 
นอกจากนี้ นางพรพิมลได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของรายงานการจัดซื้อการจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะได้ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดคณะท างานหมวด 6 ในเดือนพฤษภาคมต่อไป  

นางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้าคณะท างานหมวด 6 ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อ
และจัดจ้างของส านักงานและของส านักฯ ว่าโดยปกติแล้วส านักงานจะด าเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง
ประเภทต่าง ๆ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งไม่รวมกับที่ส านักฯ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองและจะไม่มีการน าส่วนนี้
มาคิดค านวณในโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  

นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ได้สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่น าไปใช้ในกิจกรรมตักบาตรของส านักภาษาต่างประเทศ ซึ่งนางสาวสรวงกนก สระบัว หัวหน้า
คณะท างานหมวด 6 ได้อธิบายว่าในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวจะไม่มีการน ามาค านวณ เนื่องจากเป็น
การจัดซื้อของส านักฯ เองซึ่งไม่มีการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ส านักงานฯ ได้รับ อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อ
ในกิจกรรมข้างต้น ได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้  
การจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นต้องเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดิน
ตามที่ส านักงานฯ ได้รับเท่านั้น 

  
5. ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
 นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ได้อธิบายโดยสังเขปว่า นับตั้งแต่ได้รับนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการส านักงานสีเขียวจากผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วนั้น ได้น าไป
นโยบายดังกล่าวปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของข้าราชการทุกคน 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับโครงการส านักงานสีเขียว  (Green Office)  
ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบทางบวก ถึงแม้ว่าในช่วงแรกของการน า
นโยบายดังกล่าวมาใช้อาจจะมีข้อติดขัดและอุปสรรคบางประการแต่ก็ได้สร้างความเข้าใจ ความ
ตระหนักรู้จนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
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หัวหน้าคณะท างานทุกหมวด เห็นว่า ในการด าเนินงานยังไม่พบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทุกระดับในการวาง
นโยบายและให้การสนับสนุนระดับส านัก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  

 นายอภิชาติ สรุปว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบกับการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียว 

 
6. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้ บริหารของการด าเนินการด้าน

ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 นายอภิชาติ อ่อนสร้อย หัวหน้าคณะท างาน ได้ชี้แจงว่าต้องการให้ข้าราชการทุกคนได้

มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งมี
ผลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ ซึ่งไม่อาจท าคนเดียวได้ ในการรับนโยบายจากผู้ บริหารของส านักงานฯ  
มาปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วม ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันเป็นอย่างดีจากข้าราชการ 
ในส านักฯ ทั้งนี้ ผู้อ านวยการส านักฯ ยังให้ความส าคัญต่อการเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
ของข้าราชการทุกคนซึ่งมีส่วนในการผลักดันให้เกิดความส าเร็จร่วมกัน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ 

  ๔.๑ ผลการสมัครเข้าร่วมการประเมิน “โครงการส านักงานสีเขียว Green Office” 
  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผลการสมัครเข้าร่วมการประเมินโครงการ
ส้านักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งนางสาววิมลมาศ มานุวงศ์ ในฐานะเลขานุการคณะท้างาน ได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ที่ปรึกษา 
โครงการส้านักงานสีเขียว (Green Office) ของส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าทุกส้านักในสังกัดของ
ส้านักงานฯ ผ่านเกณฑ์การรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อได้รับประกาศอย่างเป็นทางการ เลขานุการ
คณะท้างานจะแจ้งให้ทุกหมวดทราบต่อไป 
   

มติที่ประชุม รับทราบผลการสมัคร 
  

๔.๒ การน าเสนอบอร์ดประชาสัมพันธ์แต่ละหมวด 
  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการน้าเสนอบอร์ดประชาสัมพันธ์แต่ละหมวด นายประวิทย์ 
ฮับยู่โส่ ในฐานะเลขานุการคณะท้างาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ได้ปรึกษาและตกลงร่วมกันกับ
คณะท้างานทุกหมวดเกี่ยวกับวันและเวลาในการน้าเสนอและอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และความคืบหน้าในการด้าเนินงานโครงการส้านักงานสีเขียว (Green Office) คือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการส้านักงานสีเขียว (Green 
Office) ของทุกหมวด 



๘ 

 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

  
๔.๓ เอกสารคู่มือการด าเนินงานตามโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  

  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับเอกสารคู่มือการด้าเนินงานตามโครงการส้านักงานสีเขียว 
(Green Office) ซึ่งนางวรวิมล รัตนมาลี หัวหน้าคณะท้างานหมวด ๑ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เอกสาร
คู่มือดังกล่าวมีอยู่ที่ส้านักภาษาต่างประเทศ จ้านวน ๓ เล่ม โดยได้รับจากส้านักงานฯ ๑ เล่ม และได้รับ
อภินันทนาการจากผู้ประสานงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีก ๒ เล่ม ทั้งนี้ หากคณะท้างาน
หมวดใดต้องการใช้หนังสือคู่มือดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ผู้อ้านวยการส้านัก นางสาววิมลมาศ มานุวงศ์ 
และนายอภิสิทธิ์ ซาวจ้าปา 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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